

**กิจกรรมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
ปฏิเสธรการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่**

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายเหิงยิว ภู์สกุลทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างทุกคน แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง รวมจำนวน ๓๐ คน



กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมี นายเหี้ยม ภูสกุลทรัพย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



ภาพถ่ายกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้ดำเนินกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายเหิงยิว ภูสกุลทรัพย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง กล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

